



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๑

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตต์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรดิตต์ อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตต์ แจ้งว่าสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและเครือข่าย
ยุวกาชาด เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด
และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัด จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พร้อมทั้งให้สถานศึกษา
ส่งรายงานผลมายังกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยสถานศึกษาที่จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดทุกแห่งจะได้รับเกียรติบัตร
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตต์ ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘
ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ทราบ และดำเนินการ
ต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๓๗๘๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
หมู่ ๒ ตำบลคิ่งตะเภา อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ๕๓๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน (ตามบัญชีรายชื่อฯ ดังแนบ)

ด้วย สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและเครือข่ายยุวกาชาด เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พร้อมทั้งให้สถานศึกษาส่งรายงาน ผลมายังกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยสถานศึกษาที่จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดทุกแห่งจะได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดต่อไป รายละเอียดดู QR Code ที่แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ)

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๒๙๒๗๔
โทรสาร ๐๕๕-๔๒๙๒๗๒



“เรียนดี มีความสุข”

บัญชีรายชื่อ

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
๔. ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์